

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

## BẢN TIN SỐ 13

**Tình hình dịch bệnh Covid-19**  
(Tính đến 11 giờ ngày 28/02/2020)

### I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

#### 1. Tình hình chung

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 11 giờ ngày 28/02/2020:

Tình hình	Số ca nhiễm	Tử vong	Nghi nhiễm	Bình phục	Số ca nghi ngờ nhiễm bệnh, cho kết quả âm tính
Thế giới	83.368	2.858		36.450	
Trung Quốc	78.824	2.788	2.308	36.177	
Hàn Quốc	2.022	13		24	
Nhật	912	8		42	
I-ta-lia	655	17		45	
Iran	245	26			
Việt Nam	16	0	79	16	1.432

- Tính đến trưa ngày 28/02, đã có 52 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm bệnh (so với ngày 27/2/2020 đã tăng thêm 07 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm). Tại Hàn Quốc, so với ngày 27/2, tăng thêm 761 người bị nhiễm bệnh.

- Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, theo đó đã có 8 tỉnh, thành (Quảng Ngãi, Nghệ An, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lào Cai) quyết định cho học sinh các bậc từ mầm non đến trung học cơ sở được nghỉ học thêm một 1 tuần (từ ngày 02 - 08/3); còn đối với học sinh bậc trung học phổ thông và hệ bổ túc trung học phổ thông sẽ đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

- Ngày 24/02, Văn phòng chính quyền Seoul, Hàn Quốc thông báo có trường hợp bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Việt Nam vào ngày 16/02. Theo đó, bệnh nhân trên là một nam công dân 68 tuổi người Hàn Quốc, được kiểm tra vào ngày 22/2 và được xác nhận dương tính vào ngày 23/2. Ngày 26/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã đề nghị Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cung cấp thông tin về nam bệnh nhân trên. KCDC cho biết, theo quy định của Điều lệ Y tế quốc tế, trường hợp này sẽ được trao đổi qua kênh liên lạc chính thức giữa Bộ Y tế Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cũng đã thông tin đến Bộ Y tế về việc này.

## **2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối**

Trong tháng 01/2020, các hoạt động bán hàng và xuất khẩu thép của Việt Nam giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 nguyên nhân phần lớn do nhu cầu nhập khẩu thép Trung Quốc, thị trường tiêu thụ thép lớn của Việt Nam, bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 cộng thêm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài đã tác động phần nào đến thị trường thép. Theo thông tin từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép thô của Việt Nam trong tháng 01 giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bán hàng giảm trên 30%, xuất khẩu thép giảm 38% so với cùng kỳ. Đối với ngành cao su Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu dự báo, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Trung Quốc khiến nhu cầu nhập khẩu cao su của nước này giảm. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2020, lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 66,57 nghìn tấn, giảm 55% về lượng và giảm 57,7% về trị giá so với tháng 12/2019, giảm 36% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với tháng 01/2019. Mặc dù các doanh nghiệp cao su đã rất nỗ lực đa dạng hóa thị trường nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 73,9% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam.

## **II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH**

**1. Ngày 27/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid - 19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách phòng chống dịch.**

Thủ tướng Chính phủ cho rằng nguy cơ còn cao, tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp. Chúng ta đã ngăn chặn hiệu quả, đến nay, không có ca nhiễm mới, tất cả trường hợp mắc đều khỏi bệnh, xuất viện. Nhưng chúng ta không được chủ quan, phải tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp với thái độ cương quyết, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này thì sẽ thất bại.

Thủ tướng yêu cầu, cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với mọi người từ vùng dịch vào Việt Nam. Ngăn chặn lây lan là giải pháp y tế tốt nhất lúc này. Tiếp tục tạo điều kiện cho người cách ly sinh hoạt bình thường. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt hướng dẫn của nước sở tại để ổn định. Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố xem xét trong khung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận với các địa phương để xử lý vấn đề đi học của học sinh một cách tốt nhất.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương bên cạnh kiên quyết ngăn chặn dịch có hiệu quả thì cần phải có tư duy đột phá chính sách và hành động để năm 2020 tiếp tục là năm thành công về kinh tế, ổn định về xã hội, hoàn thành đầy đủ, toàn diện các mục tiêu mà Đảng, Quốc hội đã giao. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án giảm thuế, giãn thuế, hoãn thuế, chậm nộp thuế, giảm phí logistics và một số vấn đề khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã

hội để tạo cho các cơ sở sản xuất có sức, có đà vươn lên, nhất là tăng chi tiêu cho an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng bị tổn thương của dịch bệnh. Báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

## **2. Ngày 27/2/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 586/BGDĐT – GDTrH về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19**

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 01 đến 02 tuần; học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Bộ cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện quy trình phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## **2. Ngày 25/2/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 550/BGDĐT-GDTC về thực hiện các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh Covid-19 trong trường học hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường**

Theo đó, Bộ GD&ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn

Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận lợi, ở những khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại sử dụng và có hình thức phù hợp để nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh rửa tay thường xuyên: trước cửa phòng học, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh;

Tập huấn cho giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học; giao nhiệm vụ cho giáo viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn. Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh; tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học.

Đối với các cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa, đón học sinh bằng xe ô tô, mỗi ngày hai lần, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh phải tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe; thực hiện nghiêm các yêu cầu quy định về an toàn vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh;

Đối với học sinh tự đi học hoặc do gia đình đưa đón, gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh); thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh (nếu có) tại cổng trường; có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường.

Trước khi học sinh đến trường, gia đình cần kiểm tra thân nhiệt cho học sinh (bảo đảm chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường); không cho học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

Khi học tập ở trường, giáo viên hướng dẫn (tổ chức cho học sinh thực hành theo từng lớp học), theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc sở GD&ĐT, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm quản lý; báo cáo chính xác, minh bạch, kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua thư điện tử: [bcd\\_ncov@moet.gov.vn](mailto:bcd_ncov@moet.gov.vn); điện thoại: 078.678.3535 trước 13 giờ 30 phút hằng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia.

### **III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH**

#### **Câu hỏi Làm thế nào để kiểm tra một người có nhiễm Covid-19?**

**Trả lời:** Các kiểm tra chẩn đoán chính xác Covid-19 chỉ có thể được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định chủng vi rút SARS-CoV-2 đó gồm kỹ thuật Giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing - NGS) và kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh phẩm là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định.

Trên đây là Bản tin số 13 về tình hình dịch bệnh Covid -19 Văn phòng Đảng ủy Khối trân trọng kính gửi các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các Ban, đơn vị.

**VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI**